

เนื้อความย่อปัญหาพิเศษ

เรื่อง	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษา : การท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โดย	นางสาวสุพรรณิกา ยาโพันทัน
ปริญญา	วิทยาศาสตรบัณฑิต (ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร) 2552

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยของคลองอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคำนวณทางสถิติ คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไคสแควร์

จากการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 52.50 เพศหญิงร้อยละ 47.5 การศึกษาค่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 79.17 ปริญญาตรีร้อยละ 20.00 และสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 0.83 ส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย / อาชีพอิสระร้อยละ 31.67 รับจ้างทั่วไป / ลูกจ้างรายวันร้อยละ 28.33 นักเรียน / นักศึกษาร้อยละ 25.00

การศึกษากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยทั้งหมด 12 เรื่อง พบว่าประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันได้มีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย ประชาชนที่อาศัยในชุมชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันได้มีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่ มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการผลกระทบ ได้มีส่วนร่วมในการให้

ความสำคัญแก่การพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น ได้ร่วมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในความคิดและร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการจัดการผลกระทบ ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมการจัดการผลกระทบ ได้ร่วมตรวจสอบวิเคราะห์และประสานงานเกี่ยวกับงานด้านการจัดการ ได้ร่วมประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดการผลกระทบ ได้เข้าร่วมให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจัดการผลกระทบ และได้รับการศึกษาอบรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ในการจัดการผลกระทบ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน ได้มีแนวทางในการจัดการเกี่ยวกับผลกระทบจากการท่องเที่ยวมากขึ้น

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรจัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน ให้เป็นรูปแบบและมีแบบแผน เพื่อที่จะได้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การจัดระบบการล่องเรือชมหิ่งห้อย การจัดระเบียบการค้าขายและจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนและเผยแพร่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและมรดกเกี่ยวกับข้อมูลด้านผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน